



ลองกองผลไม้สื่อความหวังโย 3 จังหวัดได้

ถ้าพูดถึงผลไม้ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราต้องนึกถึงลองกอง โดยเฉพาะ **ลองกองต้นหยงมัส** ที่ขึ้นชื่อว่าหอมหวานอร่อยที่สุดในโลก ลองกองจึงเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ชาวสวนและเป็นสื่อที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักดินแดนปลายด้ามขวานมากขึ้น ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างชาวสวนลองกอง ซึ่งแต่เดิมต้องเข้าไปดูแลตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ พรวนดิน เมื่อผลดกแทงช่อ ก็จะคอยเด็ดลูกที่แน่นเกินไปทิ้ง เพื่อให้ผลลองกองเติบโตมีขนาดใหญ่เท่า ๆ กันทั้งพวงและมีรสชาติดี เพราะนั่นหมายถึงรายได้ต่อกิโลกรัมที่เพิ่มสูงขึ้น ...แต่ตอนนี้ทำอย่างนั้นได้ลำบาก ต้นลองกองจึงถูกปล่อยให้ผลเล็ก รสฝืนฟ้า และเทวดาเสียง ...และถึงแม้จะขาดการดูแลเอาใจใส่ ต้นลองกองก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยเฉพาะเมื่อคืนดี อากาศดี น้ำทำบริบูรณ์ ก็ยังมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อรอให้เจ้าของเข้ามาเก็บเกี่ยวนำไปขาย

ปัญหาขณะนี้คือไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ ส่วนผลผลิตที่ได้ก็ไม่มารับประทาน เพราะมีจำนวนผลที่เบียดเสียดมากเกินไป ดังนั้น ในแต่ละช่อของลองกองจึงมีทั้งลูกเล็ก ลูกใหญ่ ส่วนรสชาติแต่ละลูกก็ไม่เหมือนกัน มาปีนี้ฟ้าฝนอากาศเป็นใจ ผลผลิตลองกองจึงออกมาเยอะพอสมควร เมื่อไม่สามารถกระจายผลผลิตลองกองไปยังผู้บริโภคปลายทาง ผลคือราคาตกต่ำ ไม่คุ้มกับ

ค่าจ้างเก็บ ชาวสวนจึงขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้ว ใ้ยากลำบากยิ่งขึ้น

พื้นที่ที่ได้รับรายงานถึงปัญหา **คุณลักษณะ วจนานวิษ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.** จึงมอบหมายให้พนักงาน ในพื้นที่ประสานส่วนงานราชการและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ (สกต.) ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกร จำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ มาทำหน้าที่ยุบรวมกันซื้อรวมกันขาย เริ่มจากให้ **สกต.ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคได้ เปิดจตุรย์ซื้อและรวบรวม** มีการคัดคุณภาพเบื้องต้น เพื่อให้ได้ราคาสมเหตุสมผล แบ่งเป็นลองกองเกรด A ราคา 50 บาท/กก. บรรจุกล่องละ 10 กก. ราคา 500 บาท และเกรดทั่วไปราคา กิโลกรัมละ 35 บาทหรือกล่องละ 350 บาท จากนั้น **จัดการรวบรวมลองกองแบบเพื่อนช่วยเพื่อน** โดยชนผลผลิตด้วยรถปิกอัพ ทกล้อ หรือสิบล้อ ไปยังพื้นที่ที่สั่งซื้อ และสุดท้ายคือ **การเปิดจุดจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร** เช่น กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย หน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และที่สำคัญคือเปิดจุดจำหน่ายใจกลางเมือง **หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ราชดำริ ในระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.56** นี้ ทั้งนี้หากหน่วยงานใดตั้งใจจะสั่งซื้อจำนวนมาก ๆ ตั้งแต่ 100 กล่องขึ้นไป สกต.กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน จะจัดส่งให้ฟรีถึงที่ทำการ โดยติดต่อสั่งซื้อที่หมายเลข 08-3187-0833 และ 08-9234-7007

งานนี้จึงฝากเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกันอุดหนุนผลไม้ดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายได้ มีกำลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้เพื่อนร่วมชาติของเราได้รับรู้ว่า พวกเราหวังโยท่านเสมอ

● **พรพรหม จักรกริชรัตน์** ●

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. "เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"